



บทอ่านที่ 1

ยรม 23:5-8

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“ดูซิ วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะตั้งหน่อชอบธรรมให้แก่กษัตริย์ดาวิด เขาจะครองราชย์เป็นกษัตริย์และมีปรีชา เขาจะทำให้ความถูกต้องและความยุติธรรมเกิดขึ้นในแผ่นดิน ในรัชสมัยของพระองค์ยูดาห์จะรอดพ้น อิสราเอลจะดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย ทุกคนจะเรียกขานพระนามของพระองค์ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเรา’”

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า “วันเวลาจะมาถึง เมื่อใคร ๆ จะไม่กล่าวคำสาบานอีกต่อไปว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงนำชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด...’ แต่เขาจะสาบานว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงนำพงศ์พันธุ์อิสราเอลจากแผ่นดินทางทิศเหนือ และจากดินแดนทั้งหลายที่ทรงขับไล่ให้เขาไปอาศัยอยู่ และทรงนำเขากลับมาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของตนทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด...’”

พระวรสาร

มธ 1:18-24

เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นดังนี้ พระนางมารีย์ พระมารดาของพระองค์หมั้นกับโยเซฟ แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกัน ปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า โยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย จึงคิดลนหมั้นอย่างเงียบ ๆ ขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝัน กล่าวว่า “โยเซฟ โอรสกษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้า นางจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป” เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำริสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศจะเป็นความจริงว่า

“หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชาย ซึ่งจะได้รับนามว่า ‘อิมมานูเอล’ แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา” เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น เขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้ คือรับภรรยามาอยู่ด้วย



ตามกฎหมายของชาวยิว ภรรยาที่ตั้งครรภ์โดยสามีไม่มีส่วนรับรู้มีโทษถึงถูกทรมานให้ตาย และสามีจะต้องเป็นคนทรมานก่อนแรก โยเซฟสับสนมากเพราะรักมารีย์ พระวรสารบันทึกไว้สั้น ๆ ว่า เมื่อตื่นขึ้นเขาทำตามทูตสวรรค์สั่งไว้ แต่คิดว่าเพื่อจะทำเช่นนั้นได้ โยเซฟต้องมีพื้นฐานความใจดี ใจกว้าง และมีความเชื่อมั่นในพระเจ้า ทำให้โยเซฟเอาชนะความสับสนในใจ และร่วมแผนการไถ่กู้ของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์

